

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  
VIỆT NAM  
**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH  
NINH THUẬN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *1136*/LĐLĐ

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 9 năm 2021

V/v gửi Thông tin về việc tổ chức 2  
Cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi  
tuyên đầu” và Cuộc thi video clip  
“Thời khắc khó quên”

**Kính gửi: LĐLĐ các huyện, thành phố; công đoàn ngành,  
Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các KCN tỉnh**

Thực hiện Công văn số 2574/TLĐ ngày 01/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về triển khai Cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyên đầu” và Cuộc thi video clip “Thời khắc khó quên”; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh gửi đến LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh Thông tin về việc tổ chức 02 cuộc thi “Giai điệu nơi tuyên đầu” và “Thời khắc khó quên” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng thời, đăng tải tại Trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh theo địa chỉ: <http://www.congdoanninhthuan.org.vn/>, tại mục Văn bản ban hành.

Đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. /.

Nơi nhận: *Như*

- Như kính gửi
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Trang tin Điện tử LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VP, Ban CTCS.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Quý**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

## THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC 2 CUỘC THI “Giai điệu nơi tuyến đầu” và “Thời khắc khó quên”

- Lý do tổ chức: Đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, đến ngày 28/8/2021 đã có 418.321 ca dương tính với Sars-Cov-2, trong đó có 10.405 người tử vong. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tính mạng, sinh kế của người dân, trong đó có đoàn viên, người lao động. Tính đến nay đã có hơn 1,5 triệu công nhân phải ngừng, nghỉ, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động; hàng chục triệu người lao động bị ảnh hưởng về sức khỏe, việc làm, thu nhập, đời sống. Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở nước ta dù đã giành được những thắng lợi bước đầu nhưng vẫn còn hết sức cam go, gian khổ và có thể kéo dài.

Không khí nặng nề bởi dịch bệnh bao trùm, đè nặng lên tâm tưởng của một bộ phận không nhỏ người dân, công chức, viên chức, công nhân lao động, nhất là lực lượng tuyến đầu như y, bác sĩ, lực lượng vũ trang và cán bộ công đoàn đang ngày đêm chiến đấu tại các tâm dịch. Vượt lên tất cả những khó khăn, thiếu thốn, những hiểm nguy, gian khổ, lực lượng tuyến đầu đang làm việc ngày quên ăn, đêm mất ngủ để giành giật sự sống của người dân. Dù đã cố gắng hết sức, nỗ lực bằng mọi giá nhưng nhiều y, bác sĩ đã không cầm được nước mắt, đã sốc hay bất lực khi phải chứng kiến cảnh nhiều người dân trút hơi thở cuối cùng trên đôi tay mình vì dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, bên cạnh những chăm lo, hỗ trợ về vật chất, rất cần sự khích lệ, động viên tinh thần, sẻ chia và thấu hiểu của toàn xã hội đối với lực lượng tuyến đầu; lan tỏa những thông điệp tích cực, niềm tin, tinh thần đoàn kết và quyết tâm chiến thắng dịch bệnh của nhân dân cả nước.

Bên cạnh nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và lực lượng tuyến đầu về vật chất (đến nay toàn hệ thống Công đoàn đã hỗ trợ 3.950 tỷ đồng cho nhiều triệu lượt người lao động và lực lượng tuyến đầu), các cấp công đoàn luôn quan tâm chăm lo về tinh thần như gửi thư thăm hỏi, tiễn và động viên lực lượng y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ, hướng dẫn bài tập ngắn và thực hành thiền tăng cường sức khỏe, giảm stress cho các y, bác sĩ. Căn cứ Công văn số 1009-CV/BTGTW ngày 21/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung

ương về đẩy mạnh sáng tác, tuyên truyền, cổ động về phòng, chống Covid-19, sau khi tham khảo, trao đổi, lắng nghe ý kiến từ các văn nghệ sỹ, chuyên gia có uy tín, bác sỹ, trong đó có lực lượng tuyến đầu, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban, thống nhất ban hành Kế hoạch số 126/KH-TLĐ phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc "*Giai điệu nơi tuyến đầu*" và Kế hoạch số 125/KH-TLĐ chỉ đạo Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức cuộc thi video clip "*Thời khắc khó quên*" để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, khích lệ toàn dân nỗ lực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Những tác phẩm có chất lượng của 2 cuộc thi sẽ được truyền truyền, lưu giữ lâu dài về thời khắc đặc biệt của lịch sử, thời điểm mà tổ chức Công đoàn và công chức, viên chức, công nhân lao động cả nước đã để lại những dấu ấn không thể nào quên.

- **Về mục đích, ý nghĩa:** Thông qua các cuộc thi, khắc họa nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong phòng chống dịch Covid -19; tuyên truyền đến toàn xã hội những mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong phòng chống dịch; phản ánh những khó khăn, vất vả, sự hy sinh thầm lặng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến giành giật sự sống của người dân, nhất là các thầy thuốc, lực lượng vũ trang và cán bộ công đoàn; tuyên truyền để người dân thực sự lay động, đồng cảm trước những khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu, từ đó nâng cao ý thức phòng chống dịch, quyết tâm, đồng lòng tạo sức mạnh toàn dân tộc sớm đẩy lùi dịch bệnh và giành chiến thắng trong cuộc chiến cam go, ác liệt này.

Thực tế cho thấy, âm nhạc, hình ảnh có lợi thế lan tỏa nhanh, tác động mạnh đến cộng đồng, dễ chạm đến nỗi lòng, tâm tư, tình cảm của con người, giúp những thông điệp, lời hiệu triệu trong công tác phòng chống dịch được truyền đi nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Điều này đã được minh chứng trong lịch sử các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, đã có những bài hát với ca từ, giai điệu "*có sức mạnh như một sư đoàn*", nâng bước các đoàn quân chiến thắng, giúp chúng ta động viên được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt mọi khó khăn, gian khổ giành thắng lợi cuối cùng (*như đánh giá của GS.TTND. AHLĐ, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí*). Đây chính là liều "vacxin tinh thần" kịp thời cổ vũ, động viên cả nước chung tay, đồng lòng cùng lực lượng nơi tuyến đầu quyết tâm chiến đấu và chiến thắng đại dịch.

Tại cuộc họp báo phát động 2 cuộc thi ngày 17/8/2021, hơn 10 nhạc sỹ tại các vùng miền tham gia họp trực tuyến bày tỏ giới nghệ sỹ, trong đó có phần lớn là đoàn viên công đoàn mong muốn có một phong trào, diễn đàn để được tham gia góp sức chống dịch bằng chính chuyên môn của mình. Các nhạc sỹ đều đánh

giá cuộc thi do Tổng Liên đoàn phát động là kịp thời, ý nghĩa, nhanh nhạy, để các nghệ sỹ và lực lượng tuyến đầu có cơ hội bày tỏ tâm tư, tình cảm, góp phần cùng cả nước chống dịch. Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam khẳng định: Hội Nhạc sỹ Việt Nam hoan nghênh sáng kiến tổ chức cuộc thi của Tổng Liên đoàn và dự báo cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhạc sỹ, nghệ sỹ và công chúng với số lượng tác phẩm dự thi có thể lên đến 1.000 tác phẩm.

Ngay sau khi phát động cuộc thi, đã có một số tác phẩm gửi về tham dự, trong đó có tác phẩm có giai điệu hay và ca từ rất xúc động.

- Về giải thưởng các cuộc thi: Thường trực Đoàn Chủ tịch TLD đã thống nhất quyết định tổng giải thưởng 2 cuộc thi khoảng 700 triệu đồng; số tiền này huy động từ nguồn xã hội hóa, đã có 3 doanh nghiệp và 1 ngân hàng cam kết tài trợ giải thưởng.

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM**